

SINO - ต่ำแล้ว แน่หรือเปล่า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จะเรียกว่า ราคาต่ำ ก็ว่าได้ แต่จะต่ำกว่านี้อีกหรือไม่ หรือ จะไม่มีการลงมามากกว่าที่เคยเห็นมา อีกเลย ก็ไม่มีใครยืนยันหรือฟันธงได้ในตอนนี้แน่ๆ ละ... ถ้าในทางเทคนิคนั้น มันก็ต้องว่ากันที่เงื่อนไข หากเข้าเงื่อนไข ของการจะจบขาลงไปแล้ว หรือ ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว การจะมีราคาที่ต่ำกว่า ที่เคยเป็นมานั้น ก็คงจะเป็นไปได้หน่อย เพราะเงื่อนไขเปลี่ยนไป ขาลง ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นขาขึ้น... กล่าวไปกล่าวมา หลายๆ ท่านก็อดถามไปที่ ตลาด ไม่ได้แน่ๆ เห็น เพราะเห็นการพยายามขึ้นระดับ 1380 มาหลายวันอยู่ แล้ววันวาน ก็ดึงกลับขึ้นมา เหนือ 1400 ได้ อ้าว แบบนี้ก็เข้าเงื่อนไขบางอย่างแล้วสิ ขึ้นมาขึ้นเหนือระดับเส้นแนวโน้มบางอย่าง ที่บอกว่าถ้าต่ำกว่าจะลงลึก แต่ที่ กลับขึ้นมาได้... แถมการขึ้นเหนือ เครื่องมืออ่านแนวโน้มระยะสั้นได้ด้วยแล้วนั้น แปลว่า มีลุ้นใช่หรือไม่ ที่จะจบขาลง หรือ ที่ระดับ 1370 +/- ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ นั้น น่าจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้ว... ก็เป็นเรื่องปกติแหละครับ ที่เวลาเห็นขึ้นมาจากที่ต่ำๆ และเป็น การขึ้นแรงๆ ในระดับเกิน 20 จุดขึ้นไปด้วยแล้ว ความหวังของตลาด ก็มักจะมีเข้ามาทันที แต่หางตาลองไปดูที่ ปริมาณการซื้อขายซักนิด ก็อาจจะหวั่นๆ ได้เหมือนกัน เรียกว่า ไม่เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญนะ นั้น จะแปลว่า ขึ้นเทียมๆ หรือ ขึ้นหลอกๆ หรือ ขึ้นมาหายใจในขาลง ก็อาจจะเป็นไปได้... ที่สำคัญเรื่องในภาพหลักของเรา เงื่อนไขยังไม่เปลี่ยนแปลงไป หรือ พลิกกลับมาในทางที่ดี หลังจากที่ย่อท่างร้ายมาก่อนหน้านี้แล้ว จะอะไรละ ก็การต่ำกว่า 1520 ก่อน แล้วก็ตามด้วย 1455 อีก... ดังนั้น ของดีจริง ต้องผ่านเลขที่เข้าไปให้ได้

ดูตามเกม...

ก็ไม่ได้คาดว่าจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้ว เหมือนอย่างที่กำลังมาในข้างต้นนี้แหละ เพียงแค่เห็นเกมการเล่น ก็น่าจะพอมีลุ้น การดึงกลับในโครงสร้างของขาลง แค่นี้ก็คุ้มละ

แนวรับ : ...1.14-1.10 เน้นไม่ต่ำกว่า 1.08 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ...1.30-1.40 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 1.50

Price Chart...(SINO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SINO... อย่างที่กล่าวมาในข้างต้น ระดับ 0.99 หรือ ที่แกว่งๆ ยืน 1.02 อาจจะยังไม่ยืนยันว่าเป็นจุดต่ำสุดไปแล้ว จนกว่าต้องตั้งขึ้นไปยืน 1 ใน 3 ของขาลงที่ผ่านมาได้ก่อน ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็ต้องยืน 1.40 นั้นแหละ ถึงจะเริ่มลุ้นว่า จบขาลงไปแล้ว การขึ้นไปสูงๆ แล้วไม่ยืนระดับ 1.40 ได้มันคง ก็อาจจะแปลว่า ขาลง อาจจะยังไม่จบตี... แต่การย่อ ก็ไม่แน่ว่าเหมือนกันว่าจะลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ อาจจะแค่ลงมา เพื่อทำรูปแบบราคาในการจะเป็นขาขึ้นจริงในภายหลังก็ได้... ดังนั้น เราก็แค่เฝ้าจับตาดูรูปแบบราคา หรือ ถ้าไม่อยากเฝ้าดูเฉยๆ ราคาตามแนวรับที่กล่าว ก็ยังเหมาะกับการเก็งกำไรแบบคั่นเวลาไปพลางๆ เพื่อรอทิศทางที่ชัดเจนต่อไป